

Chung tay vì người nghèo

Những năm qua, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, tạo điều kiện để nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo của tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm

Xác định thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, những năm qua, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động vì người nghèo. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động giảm nghèo bền vững, tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, phương tiện sản xuất, tín dụng ưu đãi đối với người nghèo.



Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Bùi Thị Miến ở xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình).

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hàng năm Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo ủy ban MTTQ các huyện, thành phố lồng ghép thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Nghị quyết số 80 của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và chương trình giảm nghèo bền vững với đẩy mạnh việc vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" ở địa phương. Đặc biệt, phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp thực hiện của các cấp chính quyền, sự tham gia

của các tổ chức thành viên và triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Phương thức vận động có nhiều đổi mới, trong đó Mặt trận vừa vận động trực tiếp các nguồn lực vừa hướng dẫn, kết nối để các doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm giúp đỡ cho người nghèo; chủ trì hiệp thương để mỗi đoàn thể chính trị - xã hội nhận giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể. Tháng cao điểm "Vì người nghèo" (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11 hàng năm) với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đã tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên, tạo cơ hội thoát nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 76,8 tỷ đồng ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", trên 500 tỷ đồng

Lan tỏa những việc làm ý nghĩa

Thông qua phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" cho thấy, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò chủ trì, hiệp thương với các tổ chức thành viên trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả giúp hội viên, đoàn viên nghèo, giúp đỡ nhau tại chỗ hàng chục tỷ đồng với nhiều hình thức

đa dạng, thông qua quỹ "Mái ấm tình thương", mô hình "Hũ gạo tình thương", "Cặp lá yêu thương", phong trào "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", vận động tổ, nhóm tiết kiệm tại chỗ "10 giúp 1" nuôi "Lợn nhựa, lợn đất", tặng sổ tiết kiệm, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo... Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã để lại ấn tượng với những việc làm thiết thực. Điển hình như Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) bằng nhiều hình thức kết nối đã vận động được 840 triệu đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 17 nhà đại đoàn kết trị giá 340 triệu đồng; hỗ trợ 254 lượt hộ nghèo khám chữa bệnh, phát triển sản xuất, tặng quà cho học sinh con em hộ nghèo dịp lễ, tết trị giá trên 200 triệu đồng.

Các cấp hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ ở các huyện đã xây dựng hàng nghìn mô hình nhân đạo hoạt động hiệu quả như: mô hình "Giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ", mô hình "2 giúp 1", mô hình "Hũ gạo tình thương", "Cặp lá yêu thương", "Mái ấm tình thương"; phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", mô hình "Nói cháo tình thương, bửa cơm nhân ái" nhằm phát huy tinh thần "Tương thân, tương ái" trong các tầng lớp nhân dân. Điển hình như ở thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã lồng ghép vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" vào ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư và các dịp lễ, tết, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em quê hương tích cực tham gia ủng hộ quỹ. Mỗi cá nhân, tổ chức đóng góp vào quỹ "Vì người nghèo" đều được công khai, biểu dương trên hệ thống truyền thanh của thị trấn. Mỗi năm, quỹ "Vì người nghèo" của thị trấn thu được trên 100 triệu đồng, hỗ trợ trên 200 lượt hộ nghèo cải thiện nhà ở, phát triển sản xuất, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Không chỉ đối với những hộ nghèo, khó khăn, ngay trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ra lời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch. Kết quả đã huy động được trên 17 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền trên 12 tỷ đồng. Những kết quả trên góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, trở thành giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 của tỉnh còn 2,66%.

THU THUY

ĐÔNG HUNG

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

UBND huyện Đông Hưng phối hợp với Sở Công Thương vừa tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho 100 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý và 38 cán bộ địa chính các xã, thị trấn.

Tại buổi tập huấn, các học viên được phổ biến những kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm: các mối nguy cơ ô nhiễm xâm nhập vào thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; thực hành tốt công tác vệ sinh thực phẩm và một số quy định của pháp luật liên quan đến sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, các phụ gia, cách lấy mẫu kiểm nghiệm và phân tích chất lượng thực phẩm. Các học viên cũng được thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, được hướng dẫn thủ tục cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương đã trao đổi, giải đáp thắc mắc về bảo đảm an toàn thực phẩm phát sinh trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tại buổi tập huấn, Sở Công Thương đã trao giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những học viên có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.



Sản xuất bánh kẹo tại xã Nguyễn Xá (Đông Hưng).

Tổ chức gần 2.000 chuyên đề tại các trung tâm học tập cộng đồng

Năm học 2019 - 2020, các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Đông Hưng duy trì hoạt động thường xuyên, từng bước đáp ứng nhu cầu "cần gì học nấy" của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng xã hội học tập và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong năm học, trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn đã tổ chức gần 2.000 chuyên đề, thu hút trên 382.000 lượt người tham gia học tập. Trong đó, 788 lớp với 456 chuyên đề học tập đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của tỉnh, huyện, xã, thị trấn thu hút gần 92.000 lượt người; trên 1.000 lớp với 598 chuyên đề học tập kiến thức khoa học kỹ thuật thu hút gần 73.000 lượt người; còn lại là các chuyên đề về kiến thức văn hóa đời sống, sức khỏe, môi trường, văn hóa - xã hội, tin học, ngoại ngữ và học nghề. Đặc biệt, trong năm học huyện đã tổ chức thi hồ sơ quản lý từ cấp trung tâm, cụm trung tâm và cấp huyện. Các trung tâm học tập cộng đồng còn phối hợp với Hội Khuyến học huyện và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tại các xã, thị trấn.

THU HIỀN

Đoàn kết giữa đại dịch



Giám sát việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là một trong những nhiệm vụ được MTTQ tỉnh triển khai.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chung tay cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua tổ chức Mặt trận, những con người với tấm lòng hảo tâm đã góp công, góp của để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thêm những bữa ăn, suất gạo, thùng mì tôm... Qua những việc làm đó mới thấy ấm áp tình cảm đoàn kết toàn dân giữa đại dịch Covid-19.

Cụ Vũ Văn Vy, 96 tuổi, ở thôn Sơn Đông, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) khi chứng kiến các y bác sĩ, lực lượng vũ trang ngày đêm vất vả ở khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đã quyết định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của bản thân để mua 2 tấn gạo trị giá 30 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Toàn bộ số gạo cụ Vũ ủng hộ đã được Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận và bảo quản cẩn thận, chuyển đến nơi được hỗ trợ. Cụ Vy chia sẻ: Tôi thấy rất thương các cán bộ,

Sự chủ động, tích cực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần lan tỏa tinh thần "Tương thân tương ái" đến các địa bàn dân cư, phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong đợt dịch vừa qua, MTTQ tỉnh đã kịp thời hỗ trợ 23 tấn gạo để MTTQ các huyện, thành phố cấp đến hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; cấp hơn 3 tấn gạo cho thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) và 500kg gạo cho khu dân cư thuộc thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiền Hải), giúp các gia đình yên tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ổn định cuộc sống.

(Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh)

y bác sĩ và người dân đang phải căng mình chống lại dịch Covid-19, hy vọng những cân gạo của tôi sẽ là nguồn động viên cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ có thêm sức mạnh đẩy lùi dịch Covid-19.

Cũng có hành động cao đẹp như cụ Vy, bà Nguyễn Thị Nhỏ ở xã Thụy Quỳnh (Thái Thụy) đã ủng hộ 5 tấn gạo trị giá 75 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bà Nhỏ chia sẻ: Tôi mong số gạo hỗ trợ sẽ sớm đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn,

những người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tôi cũng mong muốn MTTQ tỉnh sẽ sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ và có nhiều hoạt động để vận động, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực phòng, chống dịch, hướng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt

Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"; giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại 8 huyện, thành phố. Kết quả, trong đợt phát động toàn tỉnh đã huy động được trên 17 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền trên 12 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Theo ông Giang, giữa lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cuộc sống của người dân thì tình cảm của cộng đồng với nhiều việc làm thiết thực như: phát khẩu trang, dụng dịch rửa tay miễn phí, ủng hộ gạo, mì tôm... cùng nhiều nhu yếu phẩm khác chung tay với cộng đồng đẩy lùi đại dịch là những việc làm cao đẹp, thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách". Đây là việc làm cũng có thêm sức mạnh khi đại đoàn kết toàn dân tộc. Chưa bao giờ nhân dân Việt Nam nói chung, người dân Thái Bình nói riêng lại chung sức, đồng lòng, đoàn kết chống lại đại dịch như lúc này. Những cân gạo, từng chiếc khẩu trang như lời nói của người dân gửi lại với nhau và xa đi sự lo lắng về dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 kết hợp phát động tháng cao điểm vì người nghèo, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

TIẾN DAT

Gần 25 năm gắn bó với công tác dân số - KHHGD, bà Nguyễn Thị Nga, CTV dân số tổ dân phố 20, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã thuộc từng con ngõ, ngôi nhà và hoàn cảnh của từng gia đình trong tổ. Bà Nga cho biết: Là tổ dân phố có số nhân khẩu tương đối đông nên tôi xác định phải luôn luôn bám dân, nắm rõ từng nhà để có cách tiếp cận phù hợp. Thời gian đầu tôi gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, tự tưởng muốn có con trai để nối dõi tông đường vẫn ăn sâu trong nếp nghĩ không ít gia đình. Chính vì thế, ngoài việc phát tài liệu, tờ rơi tuyên truyền, tôi còn trực tiếp đến từng gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ. Ngoài ra, tôi còn lồng ghép tuyên truyền chính sách dân số - KHHGD vào các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ của địa phương. Các thông tin liên quan như số hộ, số nhân khẩu, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai... là rất cần thiết, vì thế tôi luôn mang theo sổ ghi chép đầy đủ để tổng hợp, có cơ sở báo cáo theo định kỳ.

CTV dân số là lực lượng chủ công truyền tải các chủ trương, chính sách về dân số, giúp người dân nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGD. Toàn tỉnh hiện có 2.695 CTV dân số, hoạt động tại 260 xã, phường, thị trấn. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", đội ngũ CTV dân số đã hoạt động tích cực để đưa chính sách dân số - KHHGD đến người dân. Cùng với đó, CTV dân số còn giúp chính quyền các cấp có những số liệu tin cậy, cập nhật tình hình dân số - KHHGD, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống suy dinh dưỡng, phòng, chống các

Phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên dân số

Những năm qua, đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hiệu quả các chính sách dân số - KHHGD. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, chế độ đãi ngộ thấp nhưng với lòng nhiệt tình, các CTV dân số vẫn hàng ngày kiên trì nâng cao nhận thức cho người dân về công tác dân số - KHHGD.

bệnh lây nhiễm qua đường tình dục... Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân số - KHHGD trong giai đoạn hiện nay, hàng năm, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng và cung cấp thông tin cho đội ngũ CTV dân số. Từ đầu năm đến nay đã có 16 lớp tập huấn được tổ chức cho trên 80% CTV dân số trên địa bàn huyện. Các học viên được tuyên truyền và thực hiện tốt công tác dân số. Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh cho biết: CTV dân số được ví như "cánh tay nối dài" của ngành dân số. Họ

là lực lượng giữ vai trò then chốt trong việc đưa chính sách dân số - KHHGD đến với người dân. Tuy nhiên, chế độ đãi ngộ hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn. Vì vậy, cùng với việc đào tạo, nâng cao kiến thức, các kỹ năng cần thiết trong công tác tuyên truyền, vận động, ngành dân số đang tích cực tham mưu để có chế độ hỗ trợ thỏa đáng, đồng thời khen thưởng kịp thời đối với những người làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về dân số - KHHGD, khuyến khích họ gắn bó lâu dài với công việc.

THU TRANG



Cộng tác viên dân số đến nhà người dân tuyên truyền về chính sách dân số.